

## ปฏิญญาโรงเรียนปลอดภัย

ผลกระทบของการขัดกันด้วยอาวุธต่อการศึกษา

นับเป็นปัญหาทำลายเรงด่วนด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านสังคมโดยรวม โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลกต่างถูกทิ้งระเบิด ถูกยิงด้วยจรวด ถูกวางเพลิง เป็นเหตุให้เด็ก นักเรียน ครู และนักวิชาการถูกสังหาร ได้รับบาดเจ็บ ถูกลักพาตัว หรือถูกควบคุมตัวโดยพลการ สถานศึกษาได้ถูกใช้ประโยชน์โดยฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันด้วยอาวุธ ทั้งการใช้เป็นที่ตั้ง ค่ายทหาร หรือเป็นที่ควบคุมตัว การปฏิบัติเช่นนั้นส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตราย เป็นเหตุให้เด็กและนักเรียนจำนวนมาก ไม่มีสิทธิด้านการศึกษา และเป็นเหตุให้ชุมชนต่าง ๆ ขาดพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการสร้างอนาคตของตนเอง การขัดกันด้วยอาวุธในหลายประเทศยังคงเกิดขึ้นต่อไป และไม่เพียงเป็นการทำลายโครงสร้างของสถาบันการศึกษาเท่านั้น หากยังทำลายความหวังและความปรารถนาของเด็กทั้งรุ่นคน

การโจมตีด้านการศึกษา รวมทั้งความรุนแรงที่กระทำต่อสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา การโจมตีและขู่ว่าจะโจมตี อาจก่อให้เกิดอันตรายสาหัสและเรื้อรังต่อบุคคลและสังคม โดยอาจกระทบต่อโอกาสการเข้าถึงการศึกษา อาจเป็นการปิดกั้นสถานศึกษาที่สามารถให้บริการได้ หรืออาจเป็นเหตุคุกคามให้บุคลากรด้านการศึกษาและนักเรียนหนีหายไป เนื่องจากเกรงกลัวด้านความปลอดภัย การโจมตีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้ถูกใช้เพื่อส่งเสริมการไม่อดอ้อมต่อกันและการกีดกัน เป็นการสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพ ยกตัวอย่างเช่น เป็นการขัดขวางไม่ให้เด็กผู้หญิงเข้าถึงการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนต่าง ๆ จำกัดความหลากหลายทางวัฒนธรรม และปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการหรือสิทธิในการสมาคม กรณีที่อาคารของสถานศึกษาถูกใช้งานเพื่อเป้าหมายทางทหาร ยังอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการเกณฑ์และการใช้เด็กเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ หรืออาจทำให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการปฏิบัติมิชอบและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นว่าสถาบันการศึกษาจะถูกโจมตี

ในทางตรงข้าม การศึกษาช่วยคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บและการแสวงหาประโยชน์ ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านจิตใจจากการขัดกันด้วยอาวุธ โดยทำให้เด็กได้สัมผัสกับกิจกรรมที่สม่ำเสมอและมั่นคง ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงกับบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น การศึกษาที่ 'อ่อนไหวต่อสงครามความขัดแย้ง' ช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้สนับสนุนสงครามความขัดแย้ง และยังเป็น การสนับสนุนหนทางสู่สันติภาพ การศึกษาเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาและการเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ เราต้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อประกันให้สถานศึกษาเป็นสถานที่แห่งความปลอดภัย

เรายินดีกับความพยายามของรัฐแต่ละแห่งที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษ  
า และสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาต่อไปในสถานการณ์ที่มีการขัดกันด้วยอาวุธ  
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องช่วยให้มีข้อมูลที่ป้องกันการสูญเสียชีวิตได้  
รวมทั้งเป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงบางประการในสังคมที่เผชิญกับการขัดกันด้  
ยอาวุธ

เราขอชื่นชมการดำเนินงานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเด็ก  
และการขัดกันด้วยอาวุธ และยอมรับถึงความสำคัญของกลไกติดตามและรายงานผล  
เพื่อสอดส่องการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อเด็กในระหว่างการขัดกันด้วยอาวุธ  
เราขอย้ำถึงความสำคัญของมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1998 (2554) และ 2143  
(2557) ซึ่งกระตุ้นฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันด้วยอาวุธให้งดเว้นจากการปฏิบัติใด  
ๆ ที่ปิดกั้นการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก

และกระตุ้นรัฐภาคีให้พิจารณาใช้มาตรการอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์  
ของโรงเรียนโดยกองทัพและกลุ่มติดอาวุธนอกเหนือจากรัฐ  
ซึ่งถือว่าขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้

เรายินดีกับการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจากการใช้ประ  
โยชน์ทางทหารระหว่างการขัดกันด้วยอาวุธ *แนวปฏิบัตินี้* ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย  
เป็นแนวปฏิบัติโดยความสมัครใจซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้ว  
เป็นการจัดทำขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดีและมีเป้าหมายเพื่อให้แนวทางซึ่งจะยิ่งลดผลกระทบจาก  
การขัดกันด้วยอาวุธต่อการศึกษา เรายินดีกับความพยายามที่จะเผยแพร่แนวปฏิบัติเหล่านี้  
และส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัตินี้ของกองทัพ กลุ่มติดอาวุธ และฝ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

เราขอเน้นความสำคัญในทุกพฤติกรรมของการเคารพอย่างเต็มที่ซึ่งกฎหมายระหว่าง  
ประเทศที่มีผลบังคับใช้

รวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อยุติการลอยนวลพันผิด

ด้วยความตระหนักถึงสิทธิด้านการศึกษาและบทบาทของการศึกษาในการส่งเสริมคว  
ามเข้าใจ ความอดออม และมีมิตรภาพระหว่างประเทศต่าง ๆ

เรามีเจตจำนงอย่างต่อเนื่องที่จะสนับสนุนแนวปฏิบัติในการคุ้มครองพลเรือนในระหว่างการ  
ขัดกันด้วยอาวุธ และการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ

เรามีพันธกิจที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อโรงเรียนรัฐสำหรับบุคคลทุกคน

เราให้ความเห็นชอบต่อแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจากการใช้ประ  
โยชน์ทางทหารระหว่างการขัดกันด้วยอาวุธ และจะ

- ใช้ประโยชน์จาก*แนวปฏิบัตินี้*  
และกำหนดให้เป็นเนื้อหาของนโยบายในประเทศและกรอบการดำเนินงานมากที่สุดเท่า  
ที่จะเป็นไปได้และตามความเหมาะสม
- พยายามอย่างเต็มที่ในระดับประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือเกี่ยวกับการโจมตีส  
ถาบันการศึกษา เกี่ยวกับผู้ตกเป็นเหยื่อ  
และการใช้ประโยชน์ทางทหารของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในระหว่างการขัดกันด้  
ยอาวุธ โดยใช้ประโยชน์จากกลไกติดตามและรายงานผลที่มีอยู่  
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
และให้ความช่วยเหลือกับเหยื่อในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ

- ให้สอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และหากเหมาะสม ให้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
- จัดทำ รับรองและส่งเสริมแนวทางด้านการศึกษาที่อ่อนไหวต่อความขัดแย้ง โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาระหว่างประเทศ และในระดับประเทศหากเป็นไปได้
- ประกันให้มีการให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องระหว่างการขัดกันด้วยอาวุธ สนับสนุนการฟื้นฟูบูรณะสถานศึกษา และหากเป็นไปได้ ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ กับโครงการที่มุ่งทำงานเพื่อป้องกันหรือรับมือการโจมตีด้านการศึกษารวมทั้งการดำเนินงานตามปฏิญญานี้
- สนับสนุนการดำเนินงานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเด็กและการขัดกันด้วยอาวุธ และผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเด็กและการขัดกันด้วยอาวุธ และองค์กร โครงการและหน่วยงานสหประชาชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประชมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเชิญหน่วยงานระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามปฏิญญาและการใช้ประโยชน์จาก*แนวปฏิบัติ*นี้